



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๔๒๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insaas. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์ทศพลีวัง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 52/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ ผลตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ย่านตลาดบางแค ส่อการแพร่ระบาดไม่ลุกลามมาก
- ☺ ผู้ว่าฯ กทม. นำสิ่งของพร้อมความห่วงใยส่งถึงครัวเรือนชาวบางซื่อและจตุจักร
- ☺ กทม.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและภริยา ร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021
- ☺ 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย เริ่ม 1 เม.ย. นี้
- ☺ นิดแล้ววันแรก 705 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงตลาดบางแค ตั้งเป้าครบ 6,000 คน ภายใน 21 มี.ค.

ข่าวรับสมัครงาน

- ☺ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ พระนครรับสมัครทีมฟุตบอล
- ☺ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☺ หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☺ ดลิ่งชันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่
- ☺ บางกอกน้อยชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ มีนบุรีและหนองแขมตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหาร
- ☺ รตสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการศูนย์เด็กฯ เขตประเวศ



วัคซีนเพื่อ สังคมไทย สู้โควิด

กทม.ร่วมกับกรมควบคุมโรค ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงย่านตลาดบางแค ณ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ เขตบางแค ระหว่างวันที่ 17 - 21 มี.ค. 64 จำนวนวันละ 1,000 คน และจะฉีดเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 256

ข่าวผู้บริหาร**ผลตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ย่านตลาดบางแค ส่อการแพร่ระบาดไม่ลุกลามมาก**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมรกาย และรถวิเคราะห์ผลเร่งด่วน เพื่อให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสเสี่ยง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และวิเคราะห์ผลตัวอย่างที่จัดเก็บได้โดยเร็ว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

(17 มี.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ที่ได้รับมือปฏิบัติการกิจประจำจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมรกายพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาบางแค และบริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแค ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากกรุงเทพมหานครได้ส่งตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบทั้ง 437 แห่งแล้ว และกำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดรอบที่ 2 ในวันที่ 15 มี.ค. 64 แต่เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดในตลาดบางแค จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังมาปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้ ด้วยการจัดตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมรกายพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างกรุงเทพมหานคร และ สปคม. ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานรถทั้ง 2 ประเภท มาปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับเป้าหมายของการตรวจคัดกรองแต่ละแห่งกำหนดไว้วันละประมาณ 1,000 ราย ต่อจุด ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19ฯ หน้าโลตัส บางแค ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้ (17 มี.ค. 64) สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้ประมาณ 300-400 ราย ส่วนจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19ฯ บริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมฯ วันนี้มีประชาชนเข้าตรวจคัดกรองจำนวน 848 ราย โดยจะรู้ผลตรวจในวันพรุ่งนี้

สำหรับผลการตรวจคัดกรองฯ ของจุดดังกล่าวเมื่อวานนี้ (16 มี.ค. 64) ได้ตรวจคัดกรองฯ ประชาชนจำนวน 880 ราย พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ทำให้คลายวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าในตลาด ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง คือ ระยะเวลาและความใกล้ชิดของผู้ที่อยู่ร่วมกันในตลาด ส่วนประชาชนผู้ซื้อที่ใช้เวลาในตลาดไม่นานพบจำนวนติดเชื้อไม่มาก และอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างได้

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบตลาดในพื้นที่ หากพบว่าตลาดแห่งใดไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีหลังคาต่ำ มีสิ่งปิดกั้นทำให้ระบบระบายอากาศในตลาดไม่ดี ให้เขตประสานเจ้าของตลาดปรับปรุงแก้ไขทันที รวมทั้งตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดด้านต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียว มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ค้าทุกคนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นต้น

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. นำสิ่งของพร้อมความห่วงใยส่งถึงครัวเรือนชาวบางซื่อและจตุจักร

(17 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร โดยมี นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส เขตบางซื่อ มอบจักรยานแกเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 481 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง และเดินทางเยี่ยมพบปะทักทายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตรอกต้นมะม่วง จำนวน 158 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน มอบสิ่งของแก่ผู้พิการ จำนวน 6 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย จากนั้นเวลา 17.45 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 1,021 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง เดินทางเยี่ยมพบปะทักทายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนพหลโยธิน 32 จำนวน 154 ครัวเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน มอบสิ่งของแก่ผู้พิการ จำนวน 6 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครดำเนินถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในชุมชนและที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

รับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหาในชุมชนพร้อมแก้ไขทันที

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ต้องการให้ขยายไหล่ทางถนนในชุมชน เนื่องจากขอยคับแคบมาก ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคูน้ำ เนื่องจากพื้นชำรุดเสียหาย ต้องการให้ทำคันชะลอความเร็ว สร้างราวกันตกริมคลองบางโพเพิ่มเติม ตลอดแนวคันหลังชุมชนวัดบางโพธิ์มาวาส ส่วนในพื้นที่เขตจตุจักร ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ต้องการดึงขยะตั้งวางเพิ่มเติมในชุมชน จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด (CCTV) การพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองลาดพร้าว ขยายทางสัญจรบนสันเขื่อน รวมถึงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมคลอง พัฒนาพื้นที่ว่างเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวบริเวณชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม เพิ่มไหล่ทางเท้า เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการสัญจร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขปศุสัตว์ และสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

“กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งเต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ส่งมอบให้ผู้ประสบความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย หมั่นล้างมือเป็นประจำ เมื่อหยิบจับสิ่งของ อดทนอีกไม่นาน เราก็จะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นงานที่กรุงเทพมหานครต้องแก้ไข ถ้าสิ่งใดทำได้ไม่ติดขัดจะดำเนินการทันที” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

----- (จรัญคม...สปล. รายงาน)

กทม.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและภริยา ร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021

(17 มี.ค. 64) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบหม่อมหลวงพระราชาเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ ขณพณฯ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมนางมาเรีย คอตเตอร์ ภริยา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Global Greening Programme 2021 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick's Day) โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอนุสรฯ ชื่นทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นางสาวพรรณราย จริ่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณทำน้ำวัดโพธิ์ ซอยประตูนกยูง ถนนมหาธาตุ เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นวันแห่งการระลึกถึงเซนต์แพทริก (St. Patrick's Day) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามโครงการ Global Greening Programme 2021 ด้วยการประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจะเปิดไฟสีเขียว ในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. ซึ่งในปี 2564 นี้ กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ 2 ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมกับสถานที่อื่นในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราต อาคาร 208 วายเลสโรด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เฟลส เป็นต้น ทั้งนี้การร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติและชุมชนชาวต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศต่างๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ในอนาคต

สำหรับโครงการ Global Greening Programme เป็นโครงการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก โดยเชิญชวนเมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันประดับไฟสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สำหรับอาคารและสถานที่สำคัญในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้แก่ อาคารซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ (Sydney Opera House) เครือรัฐออสเตรเลีย ลอนดอนอาย (The London Eye) สหราชอาณาจักร หอเอนเมืองปิซา (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี น้ำตกไนแอการา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

----- (ชลลดา...สปล. รายงาน)

50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย เริ่ม 1 เม.ย. นี้

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับลดระดับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครจากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุม และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นบางสถานที่ที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุดุติประสงค์ จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ในวันราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 16.00 – 18.00 น. โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน 30 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

----- (พัทธนันท์...สปล. รายงาน)

ฉีดแล้ววันแรก 705 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงตลาดบางแค ตั้งเป้าครบ 6,000 คน ภายใน 21 มี.ค.

(18 มี.ค.64) นายชรินทร์ ศิริภาค รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ ตลาดลิทธิเศรษฐนันท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.64 - 21 มี.ค.64 ซึ่งผลการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในวันแรก (17 มี.ค.64) มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 705 คน แบ่งเป็น คนไทย 258 คน ต่างต่าง 447 คน ในส่วนอีก 39 รายที่คัดกรองไม่ผ่านเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน เช่น มีความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้ที่รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากการให้บริการวัคซีนเมื่อวานนี้พบปัญหาอุปสรรคและได้ดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น การปรับสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการให้คล่องตัวมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มจุดลงทะเบียน การขยายที่นั่งพักสังเกตอาการ โดยเพิ่มเก้าอี้จาก 200 ตัว เป็น 300 ตัว เพื่อรองรับอย่างเพียงพอ และจัดเพิ่มพัดลมให้มีอากาศถ่ายเท เปิดพัดลมดูดอากาศด้านบน และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันตามหลัก social distancing และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อนำไปทิ้งเพื่อกำจัดขยะติดเชื้อทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ประสานขอล่ามภาษาพม่าเพิ่มเติมจากมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารกับแรงงานชาวเมียนมาร์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าวจะให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ จำนวนประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่ 17-21 มี.ค. 64 ซึ่งในเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน และสามารถเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีคนมารับบริการจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้ จะฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7 - 11 เม.ย.64

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน**กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา**

นางสาววรรณช สวดยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า เขตบางรัก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 25 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รดดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกยกถังไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบล้างปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบล้างปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6247 ในวันและเวลาราชการ

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

พระนครรับสมัครทีมฟุตบอล

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครทีมฟุตบอล เพื่อร่วมการแข่งขันในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) (พ.ศ.2552) 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) (พ.ศ.2549) 3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) (พ.ศ.2546) หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ทีมฟุตบอลที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 64 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/pranakorn หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 3667 หรือ 0 2281 8124-25 ต่อ 6585

(ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 22 มี.ค. 64 ณ ชุมชนช่อม 2 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22 แยก 12-1 แขวงหนองบอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตฯ ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจผิวจราจร ทางเท้า ผ่าทอ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ ป้ายต่างๆ ของทางราชการ ขยะและซากกรรต พื้นที่กรร้าง พื้นที่ว่าง รวมทั้งสาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน วันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ถ.สวัสดิการ 1 ถ.สวัสดิการ 2 และ ถ.สวัสดิการ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ7341

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

คลังชั้นนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่

นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตคลังชั้น กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนด “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ที่นอน โต๊ะ โซฟา ตู้ เตียง และสิ่งของอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการนำขยะขึ้นใหญ่มาทิ้งในที่สาธารณะและที่ว่างริมทาง ในวันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนวัดมณฑป ทั้งนี้ เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของอาคารบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวที่ประสงค์จะทิ้งขยะขึ้นใหญ่ให้นำมาวางไว้บริเวณจุดพักขยะ เขตฯ จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5474-5475

(ปชส...เขตคลังชั้น รายงาน)

นางกอกน้อยชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน

นางสาวกนกวรรณ เชื้อมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” ปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 20.30-21.30 น. โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ซึ่งให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยให้ประชาชนตระหนักในปัญหาดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วม

(ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตยานนาวา วันที่ 21 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถ.พระรามที่ 3 บริเวณเกาะกลางใต้สะพานข้ามแยกทำน้ำสาธุประดิษฐ์ เวลา 13.00-15.00 น. ณ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่อาคาร แอล พี เอ็น ถึงอาคาร ซี ดี จี วันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ตั้งแต่ฝั่ง ถ.สาธุประดิษฐ์ ถึงฝั่ง ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.00-15.00 น. ลานวัดช่องลม และวันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. สะพานลอนคนข้าม ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม เวลา 13.00-15.00 น. สะพานลอนคนข้าม ถ.พระรามที่ 3

เขตประเวศ วันที่ 22 มี.ค. 64 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม (สุเหร่าสวนหลวง) ถ.อ่อนนุช ซ.หมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณสี่แยกประเวศ ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าหน้าบีมน้ำมัน ปตท. ถึงฝั่งตรงข้ามมัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ตั้งแต่ ซ.33-335 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้า ปาก ซ.26-32 และถนนคูขนานมอเดอร์เวย์ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตหนองแขม วันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 09.0- 12.00 น. ดังนี้ ถ.เพชรเกษม หน้าศูนย์การค้านครเพชรเกษม หน้าตลาดสมพรชัย หน้าปาก ซ.เพชรเกษม 79 หน้าวัดอุดมรังสี หน้าตลาดศูนย์การค้าหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ สี่แยกเขตหนองแขม หมู่บ้านพร้อมชัย หมู่บ้านศุภาลัยและล้างจุดพักขยะ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตมีนบุรี วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดซอสีสุสลาม ถ.หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์

เขตวังทองหลาง วันที่ 23 มี.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ ซ.ลาดพร้าว 124 และ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 24 มี.ค. 64 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 124 และริมคลองแสนแสบ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

----- (ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีและหนองแขมตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหาร

เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และมีผู้สัมผัสอาหารด้วยชุดทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจคุณภาพอาหารทางเคมี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 22 มี.ค. 63 ณ ตลาดโรงนา ถ.สุวินทวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

เขตหนองแขม วันที่ 22 มี.ค. 63 ณ ตลาดนัดวัดอุดมรังสี วันที่ 23 มี.ค. 63 ตลาดนัดวัดหนองแขม วันที่ 24 มี.ค. 63 ตลาดนัดอ่อนเรือน วันที่ 25 มี.ค. 63 ตลาดศูนย์การค้านครเพชรเกษม และวันที่ 26 มี.ค. 63 ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

----- (ปชส...เขต รายงาน)

รทสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการศูนย์เด็กฯ เขตประเวศ

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก ในรูปแบบการบริการรทสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในวันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงหนองบอน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6356-7

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)